

Số: 288 BC/MTTH

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021

Thực hiện Chương VI, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Công văn số 1971/MTTW-BTT ngày 19/4/2016 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Từ ngày 25/4 đến ngày 18/5/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 27 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tổ chức được 103 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, với 19.026 cử tri tham dự, có 531 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực sau đây:

I. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐỐI VỚI HĐND, UBND TỈNH

Thông qua các cuộc tiếp xúc vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; cử tri đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm một số lĩnh vực chủ yếu sau:

1. Về Nông nghiệp, nông thôn

- Đa số cử tri bày tỏ sự quan tâm và mong muốn HĐND và UBND tỉnh có những giải pháp đột phá để Thanh Hoá phát triển nhanh và bền vững về kinh tế- xã hội, xứng đáng là một tỉnh lớn, có rất nhiều tiềm năng để phát triển toàn diện; quan tâm đến vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp để ngành nông nghiệp phát triển bền vững hơn, trên cơ sở ban hành các cơ chế, chính sách phát triển ngành nông nghiệp, hỗ trợ nông dân, nông thôn, giảm chi phí, nâng cao thu nhập cho người nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Có chính sách hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, các cơ sở chăn nuôi tiếp cận với nguồn vốn lớn, dài hạn để mở rộng sản xuất và hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp.

- Cử tri và nhân dân lo lắng, bức xúc về việc sử dụng chất cấm, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy trình trong sản xuất nông nghiệp gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng và ngành chăn nuôi trong tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, tiêu chuẩn quản lý vật tư nông nghiệp, tổ chức lại thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất

lượng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Hiện nay tình hình thời tiết có nhiều phức tạp nắng, nóng kéo dài, một số hồ đập xuống cấp, một số địa phương thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất. Cử tri các huyện Nông Công, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quan Hoá, Vĩnh lộc ...đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hồ, đập; kiên cố hoá kênh mương nội đồng đã xuống cấp, đảm bảo phục vụ tưới, tiêu và sản xuất của nhân dân; quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch ở các vùng khó khăn để đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân.

- Cử tri vùng biển đề nghị UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách phát triển thủy sản, nhất là chính sách cho vay đóng mới tàu công suất từ 400CV trở lên để nhân dân có điều kiện tổ chức sản xuất trên biển được thuận lợi hơn.

- Về xây dựng nông thôn mới: cử tri ở một số địa phương đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đến chính sách kích cầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng mức hỗ trợ xi măng để nâng cấp các tuyến đường. Đối với các xã thuộc chương trình 30a, đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ các tiêu chí phải sử dụng nguồn vốn lớn như: đầu tư xây dựng nhà văn hoá, làm các tuyến đường giao thông, thủy lợi để các xã sớm đạt các tiêu chí nông thôn mới.

2. Về vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề được nhiều cử tri ở các địa phương quan tâm, hiện nay thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm chứa chất cấm bị phát hiện lưu thông trên thị trường gây hoang mang cho người dân. Nhiều cử tri tỏ rõ sự đồng tình khi thông tin cho biết từ ngày 01-7-2016, Bộ luật Hình sự 2015 sẽ áp dụng hình thức xử phạt đối với người chăn nuôi dùng chất cấm, người biết rõ thực phẩm bẩn mà vẫn cố tình chế biến, cung cấp ra thị trường sẽ bị phạt từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm, thậm chí tới 20 năm.

Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để hơn nữa đối với vấn đề này, cử tri và nhân dân mong muốn nhiệm kỳ này HĐND, UBND tỉnh cần đề ra giải pháp mạnh, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về thực phẩm, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn vệ sinh cho người sử dụng, phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của nhân dân.

3. Về lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường

Cử tri và nhân dân Thành phố Thanh Hoá, huyện Nông Công, Tĩnh Gia, Thị xã Bim Sơn và một số huyện, thị phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vẫn còn xảy ra nhất là ở các khu công nghiệp, bệnh viện, bãi rác xã Đông Nam; ô nhiễm trên các sông Nhà Lê, sông Hạc, sông Thống Nhất... Đề nghị UBND tỉnh chỉ

đạo các ngành chức năng có biện pháp xử lý; đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng các lò đốt để xử lý rác thải; cần có cơ chế gắn trách nhiệm của người đứng đầu ngành tài nguyên môi trường và người đứng đầu các địa phương, đơn vị để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.

4. Về lĩnh vực văn hoá, xã hội

- *Về Y tế*: cử tri đề nghị UBND tỉnh, ngành y tế quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Y tế; có các chính sách ưu đãi để thu hút đội ngũ bác sỹ, cán bộ y tế có trình độ cao về công tác tại tỉnh và các địa phương còn nhiều khó khăn; đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế; xử lý hiệu quả vấn đề chất thải y tế tại các bệnh viện; đẩy mạnh hoạt động liên thông các bệnh viện và đơn vị y tế trong tỉnh nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Với các đối tượng bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mong rằng, các cấp chính quyền sẽ có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn.

- *Về giáo dục - đào tạo*: cử tri phản ánh hiện nay, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng không tìm được việc làm còn lớn. Cơ sở, vật chất, kinh phí thường xuyên cho hoạt động chuyên môn của nhiều trường học còn rất khó khăn do phải trích ra để trả cho giáo viên hợp đồng nhiều. Đề nghị HĐND tỉnh cần sớm có quy định cụ thể các khoản thu trong nhà trường để có sự thống nhất chung trong toàn tỉnh; đồng thời công khai để nhân dân giám sát. Đề nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp tăng kinh phí chi thường xuyên cho các nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

- *Về lao động và việc làm*: Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho người lao động; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học và cao đẳng.

- *Về bảo hiểm xã hội*: Cử tri phản ánh hiện nay còn nhiều doanh nghiệp còn nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lớn và thời gian kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động tại các doanh nghiệp; việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền chưa kịp thời, hiệu quả thấp, thiếu tác dụng răn đe hành vi nợ đọng và trốn đóng. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

5. Về xây dựng cơ sở hạ tầng: cử tri hầu hết các huyện đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng công sở xã, phường, thị trấn; hạ tầng giao thông; hồ đập thủy lợi; nâng cấp lưới điện hạ thế, khẩn trương hoàn trả dứt điểm kinh phí xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn đã bàn giao cho ngành điện quản lý...

6. Về chế độ chính sách

Đa số cử tri đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng xem xét giải quyết một số chế độ chính sách sau: Chính sách hỗ trợ làm nhà cho gia đình có công với nước theo Quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Chính phủ sớm giải ngân nguồn vốn để các đối tượng được hưởng chính sách sớm ổn định cuộc sống.

Đa số cử tri các huyện, thị, thành phố tiếp tục đề nghị tỉnh nghiên cứu có phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các đoàn thể ở khu dân cư. Tăng mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và công an viên.

II. NHỮNG Ý KIẾN GÓP Ý CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND VÀ ĐB HĐND TỈNH

1. Nhìn chung cử tri trong tỉnh đều hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2011- 2016 đã có nhiều đổi mới; Thường trực HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND đã nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trên các lĩnh vực: quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND; tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

Trong nhiệm kỳ đã quyết nghị nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội kịp thời và sát với thực tế đời sống nhân dân; Thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách của Nhà nước và của HĐND tỉnh ban hành; ngoài việc chất vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức chất vấn giữa hai kỳ họp đối với UBND tỉnh và thủ trưởng một số sở, ngành; đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững sự ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tác động tích cực tới việc cải thiện đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh khoá XVI vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Hoạt động tiếp xúc cử tri đã có đổi mới nhưng chưa được nhiều; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp mới chỉ được thực hiện thông qua việc đại diện tổ đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND các huyện, thị, thành phố; việc theo dõi, đôn đốc đối với các cấp, các ngành thực hiện các kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn hạn chế; việc phối hợp công tác giữa các tổ đại biểu với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện để tổ chức tiếp xúc cử tri có nơi còn lúng túng, chưa chặt chẽ.

2. Để đáp ứng được những yêu cầu của thời kỳ mới và thực tiễn cuộc sống đặt ra, cử tri và nhân dân trong tỉnh đều mong muốn trong nhiệm kỳ này HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tăng cường hoạt động giám sát trên các lĩnh vực, tích cực tham gia xây dựng cơ chế chính sách, các nghị quyết sát, đúng thực tiễn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của

tinh, giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Cử tri tỉnh nhà mong muốn các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân; bản thân và gia đình phải luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trên từng lĩnh vực công tác, lĩnh vực hoạt động của mình, mỗi đại biểu HĐND tỉnh, bên cạnh việc tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của HĐND tỉnh, cần có kế hoạch để thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã hứa trước cử tri trong quá trình vận động bầu cử. Thường xuyên liên hệ, tiếp xúc với cử tri và nhân dân nơi mình công tác và sinh sống để lắng nghe và nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn sản xuất và đời sống của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền... trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức ở địa phương

Cử tri trong tỉnh cũng kiến nghị trong nhiệm kỳ 2016- 2021 các cấp chính quyền cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và thể chế hành chính, hướng đến nền hành chính phục vụ nhân dân; vì thực trạng hiện nay một số thủ tục hành chính, một số cán bộ, công chức, nhất là ở các bộ phận tham mưu, giúp việc còn gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Trên đây là tổng hợp ý kiến cử tri trong tỉnh trong các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ nhất- HĐND tỉnh khoá XVII xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh
- MTTQ các huyện, thị, TP
- Lưu VT

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn